



GIÁ BẢO: MỖI SỐ 0304
 TRONG NƯỚC: Mỗi năm 6300
 Sáu tháng 3.10
 Ba tháng 1.60
 PHÁP VÀ THUỘC-ĐỊA PHÁP: Mỗi năm 7500 Sáu tháng 3500
 NƯỚC QUỐC: Mỗi năm 11500 Sáu tháng 6300
 Mua báo và đăng quảng cáo xin trả tiền trước.

TIENG-DAN

Chức nhiệm kiêm chủ-bút
HUYNH-THUC-KHANG

Mỗi tuần xuất bản ba kỳ: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6.
 Số 123, đường Ông-Ún, HUE.
 Điện-thoại số 62 - Đành-bay thép: TIENGDAN HUE

Quản-ly
TRAN-DINH-PHIEN



Kẻ xâm quyền có
 lỗi, mà kẻ bỏ quyền
 mất cũng có lỗi

VIỆN DÂN-BIỂU VỚI VẤN-ĐỀ THỈNH-CẦU

Viện Tư pháp Trung kỳ từ khi đổi lấy cái danh từ Nhân Dân đại biểu, cũng vẫn chưa làm cho nhân dân thất vọng vì cái nguyện vọng của nhân dân gọi vào là rất to lớn mà xét lại quyền hạn của viện cũng vẫn hẹp hòi. Vì vậy mà người trong nước lần này nghe nói các ông nghị mới đi đến nghị trường mà ông nào ông nấy cũng ôm một đầu nguyện vọng là làm sao cho viện được mở rộng quyền hạn, nên nhân dân trông vào viện mới này mà có vẻ lạc quan. Nhưng nếu nguyện vọng mà sẽ thấy thành ra sự thực, đó là về chuyện tương lai, chứ hiện nay viện Dân biểu Trung kỳ sống dưới chế độ đạo chỉ dụ số 45 ngày 3/7/33, thì muốn đến một chế độ quyền hạn rộng hơn, chỉ biết đi qua con đường chung cho các ông dân biểu là con đường thỉnh cầu.

Lại không những viện Dân biểu đương thỉnh cầu mở rộng quyền hạn cho mình, mà ai đã đi xem các phiên nhóm mỗi năm thì đều công nhận rằng bao nhiêu cuộc chất vấn, bao nhiêu cuộc bàn cãi giữa viện, rồi cũng đều đi đến cái kết quả tức là câu trả lời của các quan đại diện bảo làm tờ thỉnh cầu. Thành ra cái quyền hạn của một cơ quan dân cử lập ra thay mặt cho 6 triệu nhân dân mà chỉ làm tờ thỉnh cầu. Cái trạng huống ấy vẫn là một trạng huống khốn khổ cho chúng ta không sao ngấm nổi mỗi ngày ngẫm nghĩ cho một cơ quan dân cử!

Vấn biết thỉnh cầu không phải là quyết nghị, cái quyền thỉnh cầu là cái quyền chốt mà không đợi làm dân biểu. Ai cũng có thể dùng cái quyền ấy được. Tuy nhiên, không phải khi nào cũng dùng lối thỉnh cầu. Dân viện có thể thỉnh cầu nhà nước mở rộng quyền hạn Dân viện, cũng như mở rộng quyền hạn cho Hội đồng Tỉnh hạt, cũng như giám thuế hơi xăng, mở nhà thương thêm trường học, v.v... nghĩa là sửa đổi chế độ hiện hành, hoặc thêm bớt những khoản đã dự trữ trong ngân sách mà viện cho là quá ít hoặc quá nhiều. Đến như theo chế độ hiện hành, đã có chỉ dụ, nghị định, sắc định mà còn có kế thừa hành công vụ làm sai pháp, sinh mới lệ bại trong pháp luật, thì thiết tưởng Viện

không phải thỉnh cầu điều gì nữa, mà tự nhiên có quyền chỉ trích và tố cáo các việc lạm quyền ấy. Vì như về vụ tư ích, Viện có thỉnh cầu chúng ta thỉnh cầu bỏ hẳn lệ tư ích, bằng như nếu có nơi nào người thừa hành làm sai với lệ thông tư, nghị định về việc tư ích thì Viện phải chỉ trích và tố cáo chứ không phải thỉnh cầu.

Trường hợp làm thỉnh cầu không hợp lệ là việc mới xảy ra ở giữa viện Dân biểu trong kỳ Đại hội đồng vừa rồi.

Nhân trong phiên nhóm ngày 8 Novembre buổi mai, có ông dân biểu chỉ trích về việc ngân sách dự trữ về việc y tế ở các nơi lại không dùng hết, quan chánh và tế Trung kỳ trả lời rằng nếu viện muốn cho các môn ngân sách dự trữ ấy được hoàn toàn dùng về việc y tế, thì cứ làm thỉnh cầu.

Đó là ý kiến của quan Chánh sự Y tế, nhưng chúng tôi thiết tưởng đó chính là một trường hợp không còn làm thỉnh cầu; là vì nhiều cơ:

1/ Trước hết mỗi khi nhà nước làm ngân sách đầu là ngân sách hàng lính, hay ngân sách Trung kỳ cũng vậy, thường đem ra cho Hội đồng Tỉnh hoặc Hội đồng Dân viện xét các bản dự thảo. Nhưng nói rằng xét chứ thật ra thì theo quyền hạn của Hội đồng Tỉnh hạt hoặc Dân viện Trung kỳ, không có quyền quyết nghị, nên dẫn có cái qua cái lại rồi kết cuộc cũng phải y theo các bản ấy, có cả các khoản dự trữ ngân sách dùng riêng về mỗi việc, như học chính, y chính v.v... Vậy thì đã dự trữ rồi, đã đem ra cho các hội đồng y rồi, mà ngày nay còn thỉnh cầu làm y theo các bản ấy, thì còn nghĩa lý gì?

2/ Hoặc giả như đã dự trữ một số tiền về việc y tế mới tiền có một phần môn tiền ấy, mà trong dân gian được thỏa thích rồi, thì còn có thể thỉnh cầu để dùng cho hết số tiền ấy mà khoách trương các công việc có quan hệ đến y tế, như lập phòng thí nghiệm, mở thêm nhà thương v.v... Đường này tiền dự trữ thì nhiều, mà mua thuốc thì ít, và vì cái cơ dùng ít đó, nên ở các bệnh viện hương thôn, không đủ thuốc cho dân quê dùng, mà cho đến tại các bệnh viện lớn như ở Huế, người nằm điều dưỡng đã trả tiền phòng mà cũng còn phải mua thuốc

CHUYÊN ĐỀ

Dân-biểu là... DÂN-BIỂU, mà thôi

Nói đến cái dân biểu không một ngày có nghĩa người cho là một dân viện là hợp một cách hết sức nhợt nhạt vì các phần tử trong họ chính kiến rất dị đặng.
 Có lẽ nói trong khóa này người cái pháp biệt (lời tác giả có dự đến 75 tuổi mà có người khác chỉ độ 25 tuổi, lại có người thì về phát báo thì người về phát cái tiền, người có mào báo hoàng, người có mào dân chủ v...
 Không biết trong khi ra ứng cử đến địa các ông có tuyên bố chính kiến mình hoặc có hứa những gì không, chứ theo mình nghĩ biết thì cũng vì cái tiếng dân biểu mà người ta đi ứng cử Dân viện khóa mới này một cách chậm chãi.
 Nhưng trong khi mình dân, người xét lại thì viện ta đã có những đảng phái như dân chủ, quốc gia, xã hội, hoặc báo hoàng hay là gì gì không? Dân chủ là một chủ nghĩa hay đã mở đường phát triển cho nhân dân. Vấn đề biết thế nhưng mình sống dưới một chính thể không phải dân chủ; trên mình còn có vua, công việc mình làm không được duyệt ra ngoài những điều chỉ dụ nhà vua để hạn chế, thì đảng Dân ai trong Việt này.
 Hoặc mình lập một đảng quốc gia chăng? Thì cái thuật quốc gia là lý tưởng không thể dung hòa với cái chế độ quân chủ nước Pháp. Vậy mình đi nước Bão họ nơi nào mà nói chuyện quốc gia? Hay là lập đảng xã hội, theo trào lưu là không chung cho các dân tộc trên thế giới? Mình nên thêm chủ nghĩa cộng sản chăng? Thì cái thuật cộng sản là lý tưởng của nhà cầm quyền! Nghĩa như chúng ta bị Lai cầm một lần gần 150 quân sách vì xã hội thì đã rồi.
 Có lẽ chúng ta chỉ còn một cái đảng có thể thành lập và phát đạt được, là đảng báo hoàng chăng? Thì cũng không lẽ chúng ta là người bình đẳng lại báo hoàng quá... nhà vua, vì chính nhà vua cũng không thiên vị phát báo hoàng (trật tự, vì lẽ rằng có nhiều quân đã nhưng và có đội ra cơ quan dân cử.
 Có như vậy mà thôi, mà xét, thì các ông nghị của chúng tôi có thể tự ý theo tư tưởng gì mà mình cho là thích hợp, chứ 6 triệu dân, thì còn phải chia đảng phái làm chi cho phiền!
 Vào viện rồi, mình tưởng mỗi người đều như nhau, nghĩa là mỗi người đều là dân biểu. Mà bề là dân biểu thì mỗi người đều là người thay mặt cho dân, phải đứng tâm hiệp lực mà lo cái nhà nước của mình về đường sống tình thân và hạnh phúc của dân. Cái dân biểu tức nhiên không thể phân biệt dân quốc gia, dân xã hội, hay là dân lập hiến, báo hoàng gì... mà toàn là cái dân biểu, dân quốc gia mà những nguyên vọng thiết tha của dân biểu là chỉ làm sao cho bớt cái đói, bớt cái nghèo đi là được. Đó chính là mục đích hợp tác của Viện.

Ông nghị nào lo về sự chia rẽ có nghĩ đến đến này không?

Laculhau

Sở này có phụ trương nhỏ

thêm... như thế thì tự nhiên sở y tế có cái trách nhiệm dùng hết số tiền dự trữ về mua thuốc, mà mua thuốc cho đủ dùng, chứ còn phải thỉnh cầu chi nữa?

Chúng tôi sợ đi chỉ rõ một trường hợp không phải thỉnh cầu mà chính là đều đáng chỉ trích, là vì muốn giữ thể giá cho viện Dân biểu Trung kỳ; vì chúng tôi giám sát rằng không phải bao nhiêu sự thỉnh cầu chính đáng là toàn được thỏa mãn, hưởng lợi đi thì bất cứ một việc đã quyết nghị.
 G. H.

Hội nghị 9 nước đã khai mạc tại kinh đô nước Bý

Ngày 3 10 37 Trung Bắc kỳ ta có Hội đồng Dân biểu khai mạc, thì ở kinh đô nước Bý Hội đồng 9 nước cũng khai mạc, có 45 hội viên đại biểu từ các nước và phụ của các nước:
 Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Trung Hoa, Bý, Hà Lan và Bồ Đào Nha (6 nước năm 1922 có ký về hiệp ước Thái Bình Dương) Thụy Sĩ, Na Uy, Đan Mạch, Bolivia và Mỹ Latin (6 nước ký sau) ở nước bảo hộ của Anh, và 1 nước được mời là Nga.

Ngoại giao từng trường Bý Speak khai mạc nói về tình hình chiến tranh Tây Ban Nha, và Trung Nhật là lời nói có thể đi chầy chạp hơn, nên hòa bình hoàn toàn được thực hiện vào cuối hiệp ước của nước ông họ hòa bình, và lấy làm tiếc rằng Nhật không đồng ý.

Theo lời đề nghị của Đại biểu Hà Lan và Pháp, ngoại trưởng Bý làm chủ tịch hội đồng; ngoài, Đại biểu Mỹ, Đại biểu Anh v. v. là lựa chọn để nghị, đại ý cũng phải cách giải quyết hòa bình, đến lượt Đại biểu Ý Grandi (phụ trách ngoại), ông nói:

"Hội nghị này, ý giờ một địa vị riêng, vì thấy cái vô ích của hội nghị là Nhật bản lại vắng mặt. Lại nói: Phải lập một nền hòa bình cho lâu dài nhưng cuộc hòa bình đó chỉ có thể lập được khi Trung Hoa đi tìm thấy một nền tảng xã hội vững vàng cái nền tảng đó nay đang bị suy; ý vì nhập cảng một vài tư tưởng ngoại - chủ Cộng sản - (Lời Đại biểu Ý rõ ràng là làm trọng sự kiện về cho Nhật!).

Đến lần Đại biểu Tàu, Cố đạo Quốc, đứng ra đề nghị điều kiện hòa bình thì ông tâm lý học học và vô lý về nhân đạo, và công lý của Nhật (cố lẽ cả chúng ta).
 Kết cuộc, Anh, Mỹ được hội nghị ủy lập bản đề nghị để gửi cho Nhật và Tàu.

Uy-ban điều-tra ở Paris

Ủy ban điều tra về các thuộc địa Pháp, biến trở lại số nhà 20, rue la Boétie, Paris (8^e). Quan Toàn quyền Đông dương đã tư cho các quan thủ hiến bá cáo cho các báo cáo, động các đoàn thể, các hội, các tờ báo, muốn trình bày điều gì có tánh chất công ích hoặc quan hệ về một đoạn thể, thì cứ gửi thẳng về địa chỉ trên (đều trình bày về tánh chất cá nhân, Ủy ban không xét).

Lời bá cáo để đăng vào Quan báo ngày 27-10 37 và lấy số kể sau.

Nhật đã ra mặt phía Hoa-Nam

Theo tin Hương cảng thì mệnh Nhật tấn hành công việc xâm lược Hoa nam rồi:
 Nhật đã chiếm Kim-môn-đảo là cảng khẩu Hạm-môn Phúc-kien. Cửa biển Quỳnh châu, 2 chiếc quay bằm ra vào và 4 chiếc tàu-bay bay chung quanh đó xét, toàn chiếm đảo Hải nam.

Nội biển Phúc-kien đối diện với Đài-loan có 43 chiến hạm tập trung ở hải ngoại.

Quả bom đã thả ở miền huyện Phòng thành hằm dọa cư dân.

Cái nhà nhà bình lung tay đến sự điếm, lại dân mưu bóm, số dân khắp nơi, mà các nước bóm họ như vậy, không khác lấy sự tác hại cái chúng, nghe mong mau làm nh!

Kỳ Hội đồng Dân biểu Trung kỳ năm nay

(Tiếp theo)
 Lời tuyên bố của Ban trị sự trước Dân-viện

Ngày 5 Novembre, ngoài việc lập tiền báo, xét các vấn đề chính phủ đưa hỏi, Ban trị sự mới có tờ tuyên bố trước Dân viện, xin các ông Dân biểu gác bỏ hết những thành kiến riêng để làm việc ích cho dân, cho nước, và phác họa chương trình hành động của Viện như sau này:

- Chính trị**
 1) Yêu cầu mở rộng quyền hạn Viện Dân biểu để đi đến một cơ quan lập pháp mà Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước Dân viện.
 a/ Yêu cầu sửa đổi một vài khoản trong Dự số 45.
 b/ Yêu cầu chính phủ phải bồi y kiến viện Dân biểu về tất cả những vấn đề có quan thiết đến Kinh tế, Xã hội và Chính trị trong nước trước khi đem thi hành.
 c/ Viện Dân biểu được quyền quyết nghị ngân sách bản xứ.
 d/ Dân biểu được quyền chất vấn chính phủ về những sự lạm quyền của các cơ quan hành chính và tư pháp.

- 2) Mở rộng chế độ bầu cử để đi tới phổ thông dân quyền.
 a/ Viện Dân biểu người đơ cử họ xuống 25 tuổi.
 b/ Thêm số dân biểu, cứ 2 vạn suýt định được cử một người dân biểu.

- c/ Các thương gia đóng ba tầng từ 10\$ trở lên được quyền bầu cử, ứng cử.
 3) Mở rộng quyền hạn Hội đồng tỉnh hạt.
 a/ Các đồng lý đương thứ không được làm ứng cử hội viên.
 b/ Hải các hội viên do chính phủ cử ra.

- c/ Trong kỳ Hội đồng tỉnh hạt, các hội viên được cử một ban trị sự để làm việc.
 4) Yêu cầu tự do lập nghiệp đoàn, tự do hội hiệp, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do tư tưởng.

- 5) Toàn xã chính trị phạm, cho cựu chính trị phạm được khôi phục thân thể, được khôi phục xã và được khôi phục công quyền. Bỏ chế độ tước quyền.
Pháp luật
 1) Sửa đổi luật Pháp mà sửa lại Hiến luật (nhất là lợi chính trị & Hoàng-Việt) Hiến luật quá nghiêm khắc).
 2) Cơ quan Hành chính và Tư pháp phải lập.
 3) Thi hành chế độ riêng cho tá chính trị, không nên phân biệt tá chính trị làm hai hạng.
 4) Thủ tiêu các nhà ngục ở các nơi nước độc.
Tái chính
 1) Bớt thuế đình để đỡ cho dân nghèo.
 2) Tỉnh nào đã thi hành thuế điền theo lệ mới thì giảm các khoản khác phần phụ nộp. Xét việc các đồng hợc điền thì cho được công bằng.
 (Xem qua phụ-trương)

TRUNG NHẬT CHIẾN-TRANH

ĐẶT TÀU BỊ NHẬT CHIẾM ĐÀ BAO NHIÊU?

Theo bài diễn văn của Cố đạo Quán (Ngoại giao Tàu) đọc ở Hội nghị 9 nước tại Bruxelles (Bý) về các Nhật, thì Nhật đã chiếm ba tỉnh Hà Bắc, Sát cấp anh và Tây viễn ở miền Hoa Bắc có (t) 30 triệu dân, và chiếm các đường sắt dài tới 3 000 cây số. Ngoài ra lại còn chiếm thêm được 2 phần ở tỉnh Sơn tây và Sơn đông, có 45 triệu dân, diện tích đất đai có 314 000 cây số vuông.
 Nhật đã thả bom phá 63 thị thành trong 8 tỉnh của Tàu.

NHẬT-KHÔNG-CHỈU-NGOẠI-QUỐC-CAN-THIỆP-VÀO-VIỆC-TRUNG-NHẬT

Bruxelles 3 11 - Hội nghị Nhật ở Bruxelles là Jaberu Kururo tuyên bố rằng Nhật quyết không chịu để ngoại quốc can thiệp vào việc Trung Nhật, nhưng Nhật sẵn lòng trực tiếp giao thiệp với Tàu để duy trì (1) nền hòa bình (1) ở Viễn đông.
Y, ĐỨC, NHẬT BẮT TAY NHAU ĐỀ BÀI CỘNG
 Rome, 4-11 - Có tin chắc chắn đến thế này, Ý, Đức, Nhật sẽ cùng ký kết hiệp ước bài cộng.
4561 NGƯỜI MỸ Ở TÀU
PHẢI LÃNH NẠN VỀ NƯỚC
 Hoa-kinh, 3-11 - Bộ Quốc vụ tuyên bố rằng từ khi sự chiến tranh ở Tàu đến nay, số người Mỹ hiện ngụ chỉ còn 5 503 người tại Thượng hải và các tỉnh khác; nghĩa là lãnh nạn về nước mất 4561 người.

BÁO NHẬT NÓI: CUỘC TRUNG NHẬT CÓ THỂ ĐỂ BIẾN THÀNH CUỘC THỂ GIỚI CHIẾN TRANH...

Hong-kinh, 2 11 - Trong một bài báo về cảnh sát cảnh có thể do cuộc chiến tranh Trung Nhật mà sinh ra, báo Nhật "Nishinichi" có viết:
 Cuộc chiến tranh Trung Nhật có thể biến thành cuộc thế giới chiến tranh, nếu nước Nga vẫn cố giúp nước Tàu, thì nước Đức sẽ giúp nước Nhật, mà nước Pháp sẽ giúp nước Nga, vì những nước khác cũng sẽ lần lượt giúp lẫn.

VI CUỘC TRUNG NHẬT, CÁC NƯỚC TĂNG VỐ BỊ

Manille (tin báo Tàu). - Cuộc chiến tranh Trung Nhật đã làm cho các nước Âu châu có thuộc địa ở Viễn đông, mà có thể bị ảnh hưởng vì chính sách nam tiến của Nhật, đều gặp nạn như sự căng cứng việc phòng thủ.
 Nước Anh phải lo trước nhất, nên cuộc tranh chấp quân sự ở Ấn châu dần tích lũy, phải bỏ ra một phần lực lượng quân vào nơi các cơ quan sự ở Tân gia ba và Hương cảng.
 Nước Hà Lan, vì Nam dương quân đội đối các quân sự, cũng tăng thêm quân ở Á châu.
 Phi luật Tân gia ba với Nhật bản, chính phủ tự trị thành lập chưa đầy 2 năm, nay bỏ ra 1 phần 6 số chi tiêu để kiến thiết lực quân. Nước này đối với cuộc chiến tranh Trung-Nhật cũng thấy lợi hại thiết thân, vì sự khi dễ lập sẽ bị Nhật bản nuốt trôi.

Quân lực nước Nga ở Tây bắc lại đã tăng lên, Nhật bản rời, từ 3 vạn lên quân ra, còn có máy bay, đại bác, xe tăng v. v. rất nhiều.
 Việt nam thuộc Pháp trông gương chính sách nam tiến của Nhật, cũng không thể không cảnh giác quân bị.
 Xim lo, đều có cảm tình với Nhật, cũng phải khinh sợ sự bài quân.
 Cái vậy thì cái đi tâm của Nhật đã thâm rưng động cả thế giới.

Nhận bớt vài món tiêu để giúp đồng bào bị nạn!

Mùa lạnh này mà không cơm, không áo, hãy tưởng tượng cảnh ấy!

Nhận bớt vài món tiêu để giúp đồng bào bị nạn!
 Mùa lạnh này mà không cơm, không áo, hãy tưởng tượng cảnh ấy!

Kỳ Hội đồng Dân-biểu Trung-kỳ năm nay

(Tiếp theo trang 1)

3) Thống nhất tiền tệ. Đúc và cho lưu hành ở Trung kỳ đồng tiền một phần sáu đồng xu (1/6 de sou). Bỏ các thứ tiền cũ, để tiện việc buôn bán, và giá đồng bạc nhất định.

Kinh tế

1) Chăm chỉnh nghề nông (đào mương giang, đắp đê, đắp đập, phổ thông cách chọn giống, trừ sâu v.v.). Lập nhiều hợp tác xã nông nghiệp để tránh nạn đói.

2) Lựa giống trâu bò và thi hành phương pháp bảo hộ súc vật.

3) Sửa đổi điều lệ Nông phố ngân hàng để cho dân nghèo.

4) Bỏ các chế độ độc quyền.

5) Sửa đổi chế độ thuế lá, thuế lã.

6) Thống nhất sự đo lường.

Xã hội

1) Bỏ chế độ bán xử trong sự bỏ dưng, bằng cấp như nhau, lương bổng như nhau.

2) Chống nạn vô học, tự do mở trường tư, và mở phòng đọc báo sách.

3) Trong ban tiểu học, bỏ lớp nhì để nhất niên. Dạy thêm chữ Pháp ở lớp dự bị.

4) Giảm học phí ở các trường Cao đẳng tiểu học và Trung học. Bỏ lệ nộp tiền thi.

5) Bỏ hẳn tư lịch.

6) Thi hành đúng luật xã hội ở các sở mỏ và các nhà máy, các đồn điền; tổ chức ban hòa giải cho thợ được phải đại biểu dự vào.

7) Bãi bỏ chế độ sở thợ mới ban hành.

Sách tặng

Ông Thế-Lữ vừa cho xuất bản quyển tiểu thuyết "Lê Phong phóng viên", có giới thiệu bán báo 1 quyển. Sách khổ vừa: dày 157 trang, giá bán 0\$28.

Bản báo có lời cảm ơn tác giả và giới thiệu cùng độc giả.

T. D.

8) Định lại tiền công tối thiểu cho thợ thuyền thành phố và thôn quê.

9) Lấy tiền xử số Đông pháp để cho vào quỹ cứu tế, không bắt dân đóng tiền như trước.

10) Chống sự tăng giá sinh hoạt.

11) Lập một ban hội đồng kiểm sát để trừ nạn đầu cơ.

Buổi hội công khai đầu tiên

Sớm ngày 6, hội đồng họp buổi công khai. Các ông dân biểu đến đông đủ. Bên chính phủ có quan Thượng thư bộ Lại, đại diện Nam triều, quan Cố vấn bộ Lại, đại diện Chính phủ Bảo hộ, và quan chánh phòng Nội-Tư-Kiểm, đại diện quan Chánh Tài chính Trung-kỳ. Bắt đầu ông Phan-Thành đứng lên nói:

— Trước khi làm việc, chúng tôi xin chất vấn quan Đại diện Nam triều một việc: chúng tôi thấy trong cuộc bầu cử dân biểu vừa rồi có nhiều điều sai lầm với Dự số 45.

Quan Thượng thư bộ Lại — Đề nghị ra ngoài chương trình nghị sự buổi sớm nay, nếu tôi không trả lời.

Ông Ngô-Đạm — Viện Dân biểu chúng tôi có nhiều điều cần phải hỏi Chính phủ, mà trong chương trình nghị sự không định ngày giờ để cho chúng tôi hỏi? Vậy xin định để riêng buổi sáng ngày mai về việc đó.

Nhiệm ông Nghị tán thành lời ông Đạm.

Quan Thượng thư bộ Lại — Chiều mai. Bây giờ Viện háy theo chương trình nghị sự mà xét việc gia bách phần phụ nạp vào thuế đinh Annam đã.

Xét việc gia bách phần phụ nạp vào thuế đinh người Nam

Ông Lê-viễn-Lợi — Viện chúng tôi đã làm phen yên cầu về khoản bách phần phụ nạp, nhưng chính phủ chẳng để ý đến chất nào hết,

Năm nay tôi xin Viện xin cho được quyền quyết nghị thì lời nói của chúng ta mới là có giá trị. Việc gì toàn Viện quyết nghị, thì chính phủ phải thi hành. Việc gì Viện không tán thành thì chính phủ không được thi hành. Và xin quyết nghị bằng cách dân phiếu.

Ông Hoàng-Đức-Trạch — Xin hỏi toàn Viện có tán thành ý kiến ông Lợi không?

Toàn Viện tán thành.

Ông Võ-dinh-Thầy — Chúng tôi đến đây tốn công của chúng tôi, lại tốn tiền của dân. Nếu mỗi khi chúng tôi bàn một việc gì, chính phủ chỉ nghe bằng tai, rồi tự tiện làm theo ý chính phủ, như thế là Viện chúng ta hóa ra vô ích mất.

Vậy phải xin cho kỳ được quyền quyết nghị. Nếu chính phủ xét những vấn đề gì không thể làm theo ý Viện chúng tôi được, thì xin háy đừng đem ra hỏi ý kiến chúng tôi làm gì, cho chúng tôi khỏi phải

mang tiếng là đối dân, mà chính phủ cũng khỏi mang tiếng là không chân thành.

Quan Chánh phòng nhì Tòa Khâm — Ông Thầy làm, những điều thỉnh cầu của quý Viện, chính phủ lưu tâm luôn luôn. Nhưng ngân sách eo hẹp quá, chưa có thể làm theo được đó thôi. Tuy nhiên, về bách phần phụ nạp trước kia 20%, hiện nay có chỗ bớt đi, có chỗ giảm hẳn.

Ông Lê-viễn-Lợi — Năm ngoái chính phủ có hứa đến năm 1938 sẽ bỏ bách phần phụ nạp, nhưng năm nay thấy trong dự án đưa cho Viện chúng tôi xét còn y nguyên. Thế là lời thỉnh cầu của chúng tôi như nước chảy là môn.

(Kỳ sau sẽ tiếp)

Về việc chờ tù phạm Đông dương sang Guyane

CHÍNH PHỦ ĐÔNG-DƯƠNG PHẢI BỎI THƯƠNG CHO CÔNG TY HÀNG HẢI Ở NANTES TRÊN 4 TRIỆU QUAN

Theo "Trang báo Tân dân", tòa án Cal tri Hanoi hôm 3 Novembre đã đem xét việc công ty hàng hải ở Nantes bán Pháp (Cie Maritime de Navigation) liên chính phủ Đông dương về việc chờ tù phạm Đông dương sang Guyane (thuộc địa Pháp ở Nam Mỹ; không đúng số giao kèo.

Ngày 15 tháng 11 năm 1937, công ty này có 700 người, công ty này có 700 người, công ty này có 700 người.

Ngày 15 tháng 11 năm 1937, công ty này có 700 người, công ty này có 700 người, công ty này có 700 người.

Ngày 15 tháng 11 năm 1937, công ty này có 700 người, công ty này có 700 người, công ty này có 700 người.

Ngày 15 tháng 11 năm 1937, công ty này có 700 người, công ty này có 700 người, công ty này có 700 người.

Ngày 15 tháng 11 năm 1937, công ty này có 700 người, công ty này có 700 người, công ty này có 700 người.

Ngày 15 tháng 11 năm 1937, công ty này có 700 người, công ty này có 700 người, công ty này có 700 người.

được chờ 700 — 838), mỗi người 3,500 quan tiền 588 000 quan.

56 bởi thương về chuyển chỗ thì hai 700 thì mà không có, là 1 022.700.

Năm 1932, quan Toàn quyền bác đơn. Nay hiện ra tòa án Cal tri, xin bỏ nghị định quan Toàn quyền năm 1932 mà đòi thương cho họ.

Tòa hợp xử chính phủ Đông dương phải bồi thường cho công ty kia:

1) 243 000 quan về chuyển chỗ thì một nhất của chiếc tàu "Martinière" từ Saigon đến Guyane vào hồi Mai, juin 1931.

2) 794 048 quan về chuyển chỗ U-đư hai đư bỏ đi Chính phủ lại phải trả tiền lợi lãi từ 17 Juillet 1936.

Tin làng báo

"THỜI THỂ", tuần báo ra ngày thứ bảy ở Hanoi, vừa tục bản ngày 30 Octobre, do ông Trần-dinh-Tri chủ trương.

Giá mỗi số 2 xu, mỗi năm 1\$00, 6 tháng 0\$55, 3 tháng 0\$30. Tòa soạn ở số 40, rue des Cuirs Hanoi.

Bản báo có lời giới thiệu cùng độc giả. T. D.

LÀO - TỬ ĐÒI NAY

Người ta sống ở đời cũng lý như loài thảo - mộc.

Thảo - mộc thiếu nước thảo - mộc khô, người nung đau ốm còn trông gì sống lâu.

Muốn trong mình mạnh mẽ, sống lâu thêm tuổi; háy dùng ngay thuốc rượu bổ:

TRƯỜNG SANH DƯỢC TỬ: SỐ 54 Thuốc rượu bổ

Thuốc rượu bổ này tánh chất hòa bình, đại bổ khí huyết, kiện tỳ dưỡng vị.

Chủ trị: Sĩ nông công thương, hao tổn tinh thần, khí huyết lưỡng suy, bần thần mệt nhọc, tay chân nhức mỏi.

Người tuổi cao tác lớn, âm dương khuỷu lệch, ít ăn ít ngủ. Đàn bà kinh nguyệt không đều, đau bụng nhức đầu. Người

trung niên, thiếu niên lao tâm lao lực, từa sắc quá độ, hao kém tinh thần, hình vóc tiêu tụy, trường phục thuốc

rượu này các bệnh đều hết. Tinh thần sáng suốt.

Người không bệnh dùng thuốc rượu này trở nên mạnh mẽ. Tinh thần tráng kiện.

PHONG THẬP DƯỢC TỬ: SỐ 53 Thuốc rượu như mới tề bại xứ

Thuốc rượu này chủ trị các chứng phong thấp, tê thấp. Như mới tề bại xứ, tê bại nửa mình, hoặc bên tả bên hữu bán thân bất toại, tay chân bại, hình khô nhọc thoát đầu gối lớn ông chân nhỏ tỵ gọi "Hạt tất phong" hay "Đau đầu voi", nhức mỏi trong gân cốt (bách hồ liệt huyết phong), tê bại cháng mình, từa lộn hậu bại, sáng hạn bại buyết dùng thuốc này đười phong trừ thấp bởi bổ sức lực. Tồn tể lại thuốc rượu này trị 30 chứng phong rất hiệu nghiệm. — Giá chai lítre 1\$50. Chai lớn 1\$00. Chai nhỏ 0\$50. Khắp các tiểu đại lý đều có bán:

NHA THUỐC VÔ-VĂN-VÂN THUDAUMOT

Chi cuộc: 87 Rue Paul Bert HUÉ — TOURANE — QUINHON — SAIGON — HANOI — HAIPHONG